
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหลวง 

*************** 
ผู้มาประชุม 
๑.นายประมวล  ศรีมา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
๒.นางสาวนิภาพร  วิชัยพรหม รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
3.นายบุญหลอม  ตรีเมฆ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
4.นายเทิดชัย อุทัยวี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
๕.นายทิพโสตะ  พิมพาเลีย ที่ปรึกษานายกเทศมตรีตำบลหนองหลวง 
6.นายเรืองฤทธิ์  พิมพบุตร ปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง 
7.นายเฉลิมชัย  ประทุมพงษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
8.นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
9.นายศราวุฒิ  ศรีคำ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
10.นายสมสี  อัมวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 
11.นายศิวกร  นามเดช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ 
๑2.นายสุพัฒน์  สองสี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ 
๑3.นายโชคเกษม หอมพันนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ 
๑4.นายชัยวชิิต  บุญเกื้อ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 
๑5.นางบุญเพ็ง  อินธิสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 
๑6.นายปรีชา  จันทร์หอม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 
๑7.นางเสถียร ประสีระเตสัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 
๑8.นายนราวิชญ์  สายกัน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 

ผู้ขาดประชุม -ไม่มี-  

ผู้ลาประชุม -ไม่มี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายเดชชัยโย ไชยแสง รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง 
2.นางสาวสาวิตรี  อุปชา  นิติกร 
3.นางพิมพ์วลัญช์ จันฤาไชย นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
4.นางสาวพิณประภา ไชยทองพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
5.นายปพนธนัย ชาดวัฒนา ผู้อำนวยการกองช่าง 
6.นางรุ่งฤดี  ศรีทะจักร์  หัวหน้าสำนักปลัด 
7.นางสาวอรปรียา แผนบุตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
8.นางวินัดดา รูย์   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
9.นางสาวศิริพร พร้อมใจ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
10.นางพจนา สมบัติศรี  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
11.นางจุฑามาศ ชาติวงศ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
12.นางสาวเบญจมาศ ชูบุญ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 
13.นางพรรณี ศิริหัตถ์  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
14.นายศตวรรษ จันทัย  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 

/15.นางวีณา.... 
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15.นางวีณา  พึ่มชัย  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
16.นายศราวุธ มงคลนำ  นายช่างสำรวจ 
17.นายกฤษฎา วงคำภา   นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
18.นางสาวนิภาพร สายกัน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
19.นางสาวนฤมล จันทลา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
20.นายโกฏษฐา ใครบุตร  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
21.นายเนตรนพงษ์ ศรีเสน่ห์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
22.นางสาววนิดา บุญกระจ่าง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
23.นายวิวรรธน์  โคตรภธูร ผู้ช่วยนิติกร 
24.นางนิตยา มะณี  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

เริ่มประชุม  เวลา ๐9.0๐ น. 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง 
(เลขานุการสภาฯ) หลวง ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่าน

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
ท่านปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖6 กระผม นาย
ศราวุธ ศรีคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขตเลือกตั้งที่ ๒ ทำหน้าที่เลขานุการสภา
เทศบาลตำบลหนองหลวง ขออนุญาตอ่านประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง  

 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง 
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี ๒๕๖6  

ตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง  ได้มีมติเมื่อคราวสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบล                  
หนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยกำหนดสมัยประชุม
สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  ตั้งแต่วันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๖  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 

  อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
  พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ และข้อ ๑๖ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ แห่ง
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 
  เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง จึงเรียกประชุม
  สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
  มิถุนายน ๒๕๖๖ – วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน และสภาเทศบาล
  ตำบลหนองหลวงจึงได้นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 2566 ใน
  วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖6 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง จึงประกาศให้
  ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๒9 เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖6 
.......................................................................................  

        ( นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ) 
      ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 

/ขณะนี้เวลา... 
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ขณะนี้เวลา ๐๙.3๐ นาฬิกา มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
จำนวน ๑๒ ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง
หลวง เท่าที่มีอยู่ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ แก้ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พุทธศักราช ๒๕๕๒ ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบล
หนองหลวง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทำหน้าที่ประธานและดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์  (จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเมื่อเสร็จแล้ว ประธานสภาฯเข้านั่งประจำที่นั่ง) 
(ประธานสภาฯ) 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง กล่าวสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
(ประธานสภาฯ) ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่าน

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
ท่านปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน วันนี้ เป็นวันประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ ๑ 
ประจำปี ๒๕๖6 ก่อนที่จะเริ่มประชุมสภาฯ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ลำดับต่อไป เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ตาม 
(ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ทุกครั้งที่สมาชิกสภาเทศบาลฯไปในที่ชุมชน ก็จะมีชาวบ้านแจ้งความเดือนร้อนด้วยวาจา 
(ประธานสภาฯ) ผมเลยแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเข้ามาเขียนคำร้องที่เทศบาลฯเพราะจะได้มีหลักฐานใน

การนำงบประมาณไปใช้ในความเดือนร้อนนั้น ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ 28 เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนอง
หลวง  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง และผู้บริหารท้องถิ่นท่านใดมีความประสงค์ขอเปลี่ยน 
(ประธานสภาฯ) แปลง แก้ไขรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ (ถ้าไม่มี) ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา

เทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ ที่ 
2๘ เมษายน ๒๕๖๖ ขอให้ยกมือครับ ให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง นับจำนวน 
ผู้รับรอง ไม่รับรอง และงดออกเสียง ด้วยครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ รับรอง    จำนวน  ๑๑ เสียง  
(เลขานุการสภาฯ) ไม่รับรอง   -ไม่มี- 

งดออกเสียง  จำนวน  ๑ คน/๑.ประธานสภาฯ 
 
 
 
 

/นายเฉลิมชัย.... 
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นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ ์ ผมจะขอสรุปมติที่ประชุมสภาฯ ในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมาชิกสภา 
(ประธานสภาฯ)   เทศบาลตำบลหนองหลวง มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯครั้งท่ีผ่านมา 
    รับรอง   จำนวน  ๑๑ เสียง 
    ไม่รับรอง -ไม่มี- 
    งดออกเสียง จำนวน  ๑ คน/๑.ประธานสภาฯ   
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบไหมครับ 
(ประธานสภาฯ)   

นายประมวล ศรีมา - ฝ่ายบริหารไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ 
(นายกเทศมนตรีฯ)  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
         พ.ศ. 2566 (สำนักปลัด) 
นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แจ้งรายละเอียดให้ที่ 
(ประธานสภาฯ) ประชุมสภาฯทราบ ขอเรียนเชิญครับ 

นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
(ปลัดเทศบาลฯ) ที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุก

ท่าน ผมนายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร ปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง ขออนุญาตนำเรียนญัตติเรื่อง 
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนัก
ปลัด) รายละเอียดดังนี้ 

หลักการ 
  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หน่วยงาน  
สำนักปลัดเทศบาล) โดยใช้งบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ Multifunctionและแบบเลเซอร์หรือ LED สี) จำนวน 2 เครื่อง ดังนี้ 
  1. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ Multifunctionและแบบเลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 2 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000.-บาท จำนวน 30,000.-บาท 
รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณเดิม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์  Multifunction เลเซอร์ หรือ LED  สี   
จำนวน  2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

-  เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
 -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x600 dpi 
 -  มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษA4  ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)   
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
 - สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และสี) ได้ 
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x 1,200  dpi 
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Food) 

/- สามารถ.... 
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 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 
 - สามารถย่อและขยายได้25 ถึง400 เปอร์เซ็นต์ 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB  2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (network interface)แบบ10/100 base-t หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า  1  
ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย wi-fi (IEEE  802.11b,g,n)  ได้  
 - มีถาดใส่กระดาษได้รวามกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ A4Letter,Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
 - ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานและการอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม  
2564  ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 หน้า 24 ลำดับที่ 52 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2565 หน้า 16 ลำดับที่ 6    

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000.-
บาท รวมเป็นเงิน 32,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

-  เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
 -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
 -  มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษA4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)   
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
 - สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำและสี) ได้ 
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x 1,200 dpi 
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Food) 
 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 
 - สามารถย่อและขยายได้25 ถึง400 เปอร์เซ็นต์ 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (network interface) แบบ10/100 base-t หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า  1  
ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย wi-fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้  
 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ A4Letter,Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
 - ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานและการอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 
2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 หน้า 20 ลำดับที่ 53 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2565 หน้า 16 ลำดับที่ 6 
 
 
 
 

/เหตุผล.... 
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เหตุผล 

 เนื่องจาก เทศบาลตำบลหนองหลวงได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
(เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง เพ่ือให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ จึงมี
ความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอน
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 

ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
   เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักปลัด) ให้ที่
   ประชุมสภาฯทราบ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถาม
   ไหมครับ (ถ้าไม่มี) ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
   ขอให้ยกมือครับ ให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง นับจำนวน ผู้เห็นชอบ ไม่ เห็น
   ชอบ และงดออกเสียง ด้วยครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ   จำนวน  ๑๑ เสียง   
(เลขานุการสภาฯ) ไม่เห็นชอบ   -ไม่มี- 
   งดออกเสียง  จำนวน   ๑ คน/๑.ประธานสภาฯ 

   ๔.๒ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
        (สำนักปลัด) 
นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แจ้งรายละเอียดให้ที่ 
(ประธานสภาฯ) ประชุมสภาฯทราบ ขอเรียนเชิญครับ 

นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
(ปลัดเทศบาล) ที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบล

หนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำบลหนองหลวง และเจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมประชุมทุกคน ผมนายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร 
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง ขอนำเรียนญัตติเรื่องขออนุมัติโอน งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดดังนี้ 

หลักการ 
  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ (หน่วยงาน สำนักปลัด) 

โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ ของเทศบาลตำบล
หนองหลวง เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 
16,000 บาท เป็นเงินงบประมาณ ๓๒,000.- บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดังนี้ 

 

 

/โอนลดงบ.... 
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โอนลดงบประมาณ (สำนักปลัด) 

          - แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท รายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ (โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน) ตั้งไว้ 10 ,000 บาท โอนลด 5,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 5,000 บาท โอนลดงบประมาณจำนวน 2,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 3,000 บาท 

โอนเพิ่มงบประมาณ (สำนักปลัด)  

        - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี) ตั้งไว้ 
30,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 30 ,000 บาท โอนเพ่ิมงบประมาณจำนวน 2,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 32,000 บาท 

     เหตุผล 

            เนื่องจากเทศบาลตำบลหนองหลวงมีอำนาจหน้าที่จัดบริการสาธารณะ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน จึงมีความจำเป็นที่จะโอนงบประมาณรายจ่าย เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป้นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ- 
(ประธานสภาฯ) โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สำนักปลัด) ให้ที่ประชุมสภาฯ

ทราบ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามไหมครับ (ถ้า
ไม่มี) ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงเพ่ือให้ความเห็นชอบ ขอให้ยกมือ
ครับ ให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง นับจำนวน ผู้เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงด
ออกเสียง ด้วยครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ   จำนวน  ๑๑ เสียง   
(เลขานุการสภาฯ) ไม่เห็นชอบ   -ไม่มี- 
   งดออกเสียง  จำนวน  ๑ คน/๑.ประธานสภาฯ 

   ๔.๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
         พ.ศ. 2566 (กองช่าง) 
นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แจ้งรายละเอียดให้ที่ 
(ประธานสภาฯ) ประชุมสภาฯทราบ ขอเรียนเชิญครับ 

นายปพนธนัย ชาดวัฒนา เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
(ผู้อำนวยการกองช่าง) ที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาลตำบลหนอง

หลวง และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกคน ผมนายปพนธนัย ชาดวัฒนา ผู้อำนวยการกองช่าง 
ขออนุญาตนำเรียนญัตติเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองช่าง) รายละเอียดดังนี้ 

/หลักการ.... 



-8- 
 

หลักการ 
  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 (กองช่าง) 

โดยใช้งบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน  
หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำรวจ รายการ กล้องระดับ ตั้งไว้ 30,500 บาท    

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณเดิม 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับ จำนวน 1 ตัว ราคา 30,500.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  -ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า 
  -เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 
                     -กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 
  - มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า 
                     -ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร 
  -ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา 
  -ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร 
  -ค่าตัวคูณคงที่ 100 
  -มีระบบอัตโนมัติใช้ Compensator ที่มีช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า+/-12 ลิปดา 
  -ความละเอียดในการทำระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไม่เกิน+/-1.5 มิลลิเมตร 
  -ความไวของระดับน้ำฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่า 
  -มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุกๆ 1 องศา 
  -ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร 
  -อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา 
  -ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001 
  -อุปกรณ์ประกอบด้วย มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้ มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้พร้อมลูกดิ่งและสาย 
1 ชุด มีฝาครอบเลนส์ มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง 
  -ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประกาศ ณ ธันวาคม 2564 หน้า 27 ลำดับที่ 11.1.2 
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2562                    

               -เป็นไปตามหนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่28 พฤษภาคม 
2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับ จำนวน 1 ตัว ราคา 30,500.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้                         

คุณลักษณะพื้นฐาน 

  -เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 
                     -กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ  

- มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า 
                     -ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 42 มิลลิเมตร 
  -ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา 
  -ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 0.3 เมตร     

-ค่าตัวคูณคงที่ 100 
  -มีระบบอัตโนมัติใช้ Compensator ที่มีช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า+/-15 ลิปดา 

/-ความละเอียด.... 
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  -ความละเอียดในการทำระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไม่เกิน+/-0.7 มิลลิเมตร 
  -ความไวของระดับน้ำฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่า 
  -มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุกๆ 1 องศา 
  -ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 103 มิลลิเมตร 
  -อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา  

-อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา 
  -ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001 
  -อุปกรณ์ประกอบด้วย มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้ มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้พร้อมลูกดิ่งและสาย 
1 ชุด มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

เหตุผล 
                    เนื่องจาก เทศบาลตำบลหนองหลวงได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 และตั้งงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำรวจ ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์สำรวจ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 แต่เนื่องจากได้ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์การ
จัดหาครุภัณฑ์สำรวจ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 ทำให้รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณไม่ถูกต้องคลาดเคลื่อน เพ่ือให้
การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณ  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองช่าง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
(ประธานสภาฯ)  คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองช่าง) ให้ที่ประชุมสภาฯ
   ทราบ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่านใดมีข้อสงสัยหรือ มีข้อซักถามไหมครับ (ถ้า
   ไม่มี) ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงเพ่ือให้ความ เห็นชอบ ขอให้ยกมือ
   ครับ ให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง นับจำนวน ผู้เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และ
   งดออกเสียง ด้วยครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ   จำนวน  ๑๑ เสียง   
(เลขานุการสภาฯ) ไม่เห็นชอบ   -ไม่มี- 
   งดออกเสียง  จำนวน  ๑ คน/๑.ประธานสภาฯ 

   ๔.4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อจัดตั้งเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
         พ.ศ. 2566 (กองการศึกษา) 
นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แจ้งรายละเอียดให้ที่ 
(ประธานสภาฯ) ประชุมสภาฯทราบ ขอเรียนเชิญครับ 

นางสาวอรปรียา แผนบุตร  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
(ผ.อ.กองการศึกษา) ที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกคน
   ดิฉัน นางสาวอรปรียา แผนบุตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ขออนุญาตนำเรียนญัตติเรื่อง ขอ
   อนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือจัดตั้งเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กอง
   การศึกษา) รายละเอียดดังนี้ 

/หลักการ.... 
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หลักการ 
                    ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนลด - เพ่ิม ตั้งรายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566  ของกองการศึกษา เพ่ือพิจารณาโดยใช้งบประมาณ ดังนี้  
  โอนลดงบประมาณ  
  -แผนงานการศึกษา แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 30,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 22 ,676.-บาท โอนลด
งบประมาณ 22,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 676.- บาท 

  -แผนงานการศึกษา แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท รายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี ตั้งไว้ 15,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 15 ,000.-บาท โอนลดงบประมาณ 2,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 13,000  บาท 

โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
  -แผนงานการศึกษา แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวล 
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 24,000.-บาท  

  โอนลดงบประมาณ 
  แผนงานการศึกษา แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท รายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งไว้ 15 ,000.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 13,000.-บาท โอนลดงบประมาณ 9,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  4,000  บาท 

โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 

 แผนงานการศึกษา แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานตัวแอล ขนาด 180 X 120 X 80 ซม. จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 
9,000.-บาท 

โอนลดงบประมาณ 
 -แผนงานการศึกษา แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท รายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งไว้ 15 ,000.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 4,000.-บาท โอนลดงบประมาณ 4,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  -  บาท 

 -แผนงานการศึกษา แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งไว้ 
20,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 11,500.-บาท โอนลดงบประมาณ 3,500.-บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน  8,000.-บาท 

 

/โอนตั้งเป็น.... 
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โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
   -แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์

สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 7,5๐๐.-บาท  
เหตุผล 

                     เนื่องจาก เทศบาลตำบลหนองหลวง ได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566  ดังนี้ 
   1. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์  
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวล                     

 2. แผนงานการศึกษา แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานตัวแอล ขนาด 180 X 120 X 80 ซม.  

 3. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 
  กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองหลวงไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงมีความจำเป็นต้องโอนตั้งรายการ
ใหม่ เพ่ือให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองการศึกษา ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ 
(ประธานสภาฯ)  โอนงบประมาณเพ่ือจัดตั้งรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการศึกษา) 
   ให้ที่ประชุมสภาฯทราบ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่านใดมีข้อสงสัยหรือ 
   มีข้อซักถามไหมครับ (ถ้าไม่มี) ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงเพ่ือให้ความ
   เห็นชอบ ขอให้ยกมือครับ ให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง นับจำนวน ผู้เห็นชอบ 
   ไม่เห็นชอบ และ งดออกเสียง ด้วยครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ   จำนวน  ๑๑ เสียง   
(เลขานุการสภาฯ) ไม่เห็นชอบ   -ไม่มี- 
   งดออกเสียง  จำนวน   ๑ คน/๑.ประธานสภาฯ 

   ๔.๕ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขึ้นค่าเช่าแผงและห้องเช่าในตลาดสดเทศบาล ในปีงบประมาณ 

         2567 
นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แจ้งรายละเอียดให้ที่ 
(ประธานสภาฯ) ประชุมสภาฯทราบ ขอเรียนเชิญครับ 

นายประมวล ศรีมา เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
(นายกเทศมนตรีฯ) ที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกคน
   ผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ขออนุญาตนำเรียนญัตติ เรื่อง  

/ขออนุมัต.ิ... 



-๑๒- 

   ขออนุมัติขึ้นค่าเช่าแผงและห้องเช่าในตลาดสดเทศบาล ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียด
   ดังนี้ 

   สูตร ๒ (ยอดเดิม 33,300 บาท เป็น 76,850 บาท) 

   -ค่าเช่าแผงเดิม(130แผง)      จาก 150/เดือน เป็น 300 บาท 

   -ค่าเช่าห้อง(12ห้อง)  จาก 500/เดือน เป็น 700 บาท 

   -ค่าเช่าห้อง(5ห้อง)  จาก 700/เดือน เป็น 900 บาท 

   -ค่าเช่าล็อกฝั่งตู้ATM(7ล็อก)   จาก 300/เดือน เป็น 450 บาท 

   -ค่าเช่าล็อกฝั่งถนน(7ล็อก)     จาก 500/เดือน เป็น 700 บาท 

   จะได้รับเงินเพิ่ม 25,800/เดือน เป็น 76,850 บาท 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ 
(ประธานสภาฯ)  ขึ้นค่าเช่าแผงและห้องเช่าในตลาดสดเทศบาล ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (สูตร ๒) ให้ที่ประชุม
   สภาฯ ทราบ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามไหม
   ครับ (ถ้า ไม่มี) ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงเพ่ือให้ความเห็นชอบ ขอให้
   ยกมือครับ ให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง นับจำนวน ผู้เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 
   และงดออกเสียง ด้วยครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ   จำนวน  ๑๐ เสียง   
(เลขานุการสภาฯ) ไม่เห็นชอบ   -ไม่มี- 
   งดออกเสียง  จำนวน   ๒ คน/๑.ประธานสภาฯ ๒.ท่านโชคเกษมฯ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขณะนี้เวลา ๑๒.๒๐ น. การประชุมสภาฯ อยู่ในระเบียบวาระท่ี ๔.๖ ลำดับต่อไปก็ให้ท่าน
(ประธานสภาฯ)  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงได้พิจารณาว่าจะเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบและผมจะขอ
   หารือที่ประชุมสภาฯว่าจะพักการประชุมสภาฯ ก่อนประมาณ ๓๐ นาที เพื่อพักรับประทาน
   อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนไหมครับ ขอมติที่ประชุมสภาฯ ครับ   

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง มีมติให้พักการประชุมสภาฯ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา ถึง 
   เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ใช้เวลาพัก ๓๐ นาที และให้เริ่มประชุมสภาฯ ต่อเวลา ๑๓.๐๑ นาฬิกา  
   -เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง 
   -ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- 
   -งดออกเสียง จำนวน ๑ คน/๑.ประธานสภาฯ 

พักประชุมสภาฯ  ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา ถึง เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา 
เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๐๑ นาฬิกา 

   ลำดับต่อไปญัตติที ่๔.๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ย้ายผู้ค้าในตลาดใหม่ ไปอยู่ฝั่งตรงข้าม
   ตลาดสด 
นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แจ้งรายละเอียดให้ที่ 
(ประธานสภาฯ) ประชุมสภาฯทราบ ขอเรียนเชิญครับ 
 

/นายประมวล.... 
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นายประมวล ศรีมา เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
(นายกเทศมนตรีฯ) ที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกคน
   ผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ขออนุญาตนำเรียนญัตติ เรื่อง ขอ 
   ความเห็นชอบให้ย้ายผู้ค้าในตลาดใหม่ ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดสด รายละเอียดดังนี้ 
   เรื่องนี้ฝ่ายบริหารต้องนำเข้าเป็นญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบ ขณะนี้เรามีปัญหาเกี่ยวกับตลาด
   หมู่ที่ ๑๐ ซึ่งเรายังไม่รู้ว่าหมู่ ๑๐ จะดำเนินการต่อหรืออย่างไร ถ้าหากว่าทางหมู่ ๑๐ ไม ่
   ดำเนินต่อ หากมีแม่ค้าที่ต้องการจำหน่ายสินค้าต่อเราก็จะขอย้ายไปฝั่งตรงข้ามตลาดสดหลังที่
   จอดรถ เราจะไปปรับปรุงบริเวณให้แม่ค้าอยู่ได้ แต่จะเป็นตลาดที่ไม่มีโครงสร้าง เราก็จะไป
   ปรับเรื่องเสาไฟ ให้แม่ค้า ถ้าหากหมู่ ๑๐ ดำเนินการต่อ จะต้องไปหารือกับผู้ร้องเรียนว่าเขาจะ
   ยินยอมไหม ถ้าหากไม่ยินยอม ก็คงเป็นหน้าที่ของหมู่ ๑๐ จะต้องพูดคุย แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ใน
   กรอบกติการเป็นพ้ืนฐานที่ไม่สร้างความเดือนร้อนให้ผู้ที่อยู่รอบข้าง ก็ขอนำเรียนว่าที่เอาญัตติ
   นี้เขาสภาฯ ถ้าหมู่ ๑๐ ไม่ดำเนินการ ผมก็จะให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ ทำหนังสือว่า หมู่ ๑๐ ไม่
   ดำเนินการแล้ว หลังจากนั้นทางเทศบาลฯก็จะดำเนินการต่อ ก็ขอเรียนที่ประชุมพิจารณา
   ร่วมกันครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดญัตติ เรื่อง ขอความ 
(ประธานสภาฯ)  เห็นชอบให้ย้ายผู้ค้าในตลาดใหม่ ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดสด ให้ที่ประชุมสภาฯทราบ มีสมาชิก
   สภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่านใดมีข้อสงสัยหรือ มีข้อซักถามไหมครับ เชิญครับ 

นายนราวิชญ์ สายกัน ขออนุญาตในส่วนของผมนั้น ผมขอให้ท่านชัยวิชิตฯ ชี้แจงข้อมูลที่ได้ยินมาให้ทุกท่านทราบ 
(สมาชิกสภาฯเขต ๑) ครับ 

นายชัยวิชิต บุญเกื้อ ตามท่ีผมได้ร่วมประชุมกับกรรมการหมู่บ้านมา ผมได้ยินว่าทางหมู่ ๑๐ จะยกให้เทศบาลฯเป็น 
(สมาชิกสภาฯเขต ๑) คนดูแลทั้งประปาหมู่บ้านและตลาดหมู่ที่ ๑๐ แต่ประชุมวันที่สองระหว่างผู้ใหญ่บ้านกับ 
   ชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้านได้บอกว่าจะบริหารเอง คงมีข้อมูลแค่นี้ครับผม 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ต่อไปเชิญท่านนิภาพรฯครับ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นางสาวนิภาพร วิชัยพรหม เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกคน 
   ขอเสริมต่อเนื่องเรื่องย้ายตลาดหมู่ที่ ๑๐ เริ่มต้นการพูดคุยกันมาจากเรื่องร้องเรียนจาก 
   ประชากรหมู่ที่ ๑๐ ร้องเรียนถึงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ แล้วเกิดประเด็นว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ 
   เปิดเผยรายชื่อผู้ร้องเรียนในที่ประชุม ก็เลยมีเรื่องทะเลาะขัดแย้งกัน ซึ่งทางผู้ร้องทุกข์จะไป
   อำเภอสว่างแดนดิน ดิฉันก็เลยเป็นตัวกลางประสานว่าให้มาคุยกันที่เทศบาลฯ วันนั้นก็ได้เรียน
   เชิญท่านประธานสภาฯ และท่านเลขาฯ มานั่งฟังด้วย ดิฉันก็อยู่ด้วย ก็ให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยไกล่
   เกลี่ยข้อร้องเรียน วันนั้นมีมติที่ประชุมว่า ผู้ใหญ่บ้านอยากให้ประชุมชั้นของคณะกรรมการท่าน
   สมาชิกฯก่อน ว่าจะให้จัดตั้งหรือไม่จัดตั้งท่านประธานก็อยู่ด้วย ระหว่างนั้นก็ให้น้องนิติกรพูด
   ถึงพ้ืนที่ในการจัดตั้งตลาดหมู่ที่ ๑๐ ให้เห็นเป็นตุ๊กตาให้ผู้ร้องและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ฟัง พวก
   ท่านก็ยังรอเราอยู่ว่าจะให้ท่านทำยังไง แล้วมันเกิดประเด็นวันที่ ๑๗ มิ.ย. 66 ทางผู้ใหญ่บ้าน 

/โทรประสาน.... 
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   โทรประสานไปทางนายกฯ ท่านนายกฯก็พูดถูกแล้ว ว่าแล้วแต่ แต่ ณ วันนั้นข้อตกลงว่า 
   หลังจากประชุมให้รอก่อนได้ไหมถึงเคลื่อนย้ายกัน แต่ผู้ใหญ่บ้านท่านไม่เข้าใจเลย ก็ย้ายมา นับ
   จากวันที่ ๒๓ มิ.ย. 66 ผู้ร้องทุกข์ก็รอ ว่าจะทำยังไง ดิฉันก็บอกว่าเราจะประชุมกัน ในวันที่ 
   ๓๐ มิ.ย. 66 นี้ ก็ขอนำเรียนให้ที่ประชุมฯทราบ และเมื่อประชุมแล้วก็อยากจะขอมติว่า  
   เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการย้ายผู้ค้าในตลาดหมู่ที่ ๑๐ ขอขอบคุณค่ะ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ท่านรองนายกฯ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่ได้ชี้แจง 
(ประธานสภาฯ)  ข้อมูลให้ที่ประชุมฯทราบครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่านใดมีข้อสงสัยหรือ
   มีข้อซักถามอีกไหมครับ (ถ้าไม่มี) ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงเพ่ือให้
   ความเห็นชอบ ขอให้ยกมือครับ ให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง นับจำนวน ผู้
   เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และ งดออกเสียง ด้วยครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ   จำนวน  ๑๑ เสียง   
(เลขานุการสภาฯ) ไม่เห็นชอบ   -ไม่มี- 
   งดออกเสียง  จำนวน   ๑ คน/๑.ประธานสภาฯ 

   4.7 ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบ รับการบริหารน้ำประปา หมู่ที่ 3 มาให้เทศบาลฯ 
         รับผิดชอบจากปีงบประมาณ 2567 
นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แจ้งรายละเอียดให้ที่ 
(ประธานสภาฯ) ประชุมสภาฯทราบ ขอเรียนเชิญครับ 

นายประมวล ศรีมา เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
(นายกเทศมนตรีฯ) ที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกคน
   ผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ขออนุญาตนำเรียนญัตติ เรื่อง ขอ -
   ความเห็นชอบ รับการบริหารน้ำประปา หมู่ที่ 3 มาให้เทศบาลฯ รับผิดชอบจากปีงบประมาณ 
   2567 รายละเอียดดังนี้ 
    ด้วยเทศบาลตำบลหนองหลวง ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการบริหารกิจการและ
   บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านและสมาชิกผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองหลวง
   น้อย เมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน 2566 เรื่องโอนกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนอง
   หลวงน้อย ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ให้เทศบาลตำบลหนอง
   หลวงดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการต่อในปีงบประมาณ 2567 โดยเริ่มดำเนินการเดือน     
   ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องน้ำประปาไม่ได้มาตรฐาน การผลิต
   น้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการในการอุปโภค – บริโภค ของประชาชนในหมู่บ้าน/
   ชุมชน เพราะเป็นประปารุ่นเก่าที่ใช้งานมานานตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 จึงเกิดปัญหาในการอุปโภค 
   เช่น น้ำไหลไม่สะดวก ไหลฯ หยุดๆ และบางครั้งก็มีสีขุ่นบ้าง ประกอบกับคณะกรรมการผู้ดูแล
   ไม่สามารถจะบริหารจัดการน้ำประปาต่อไปได้อีก เนื่องจากไม่มีความรู้ความสามารถและไม่มี
   เวลาเพียงพอที่จะเข้ามาบริหารจัดการ เพราะแต่ละคนต้องประกอบอาชีพของตนเอง ซึ่ง 
   หากการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนอง
   หลวงจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรื่องน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภคแก่ราษฎร
   ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง เทศบาลตำบลหนองหลวงจึงมีความจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 

/ของประชาชน.... 
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   ของประชาชนหมู่ที่ 3 บ้านหนองหลวงน้อย จึงขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลหนอง
   หลวง เพ่ือรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหลวงน้อย มาอยู่ในความรับผิดชอบของ
   เทศบาลตำบลหนองหลวงต่อไป 
    โดยการรับการบริหารน้ำประปา หมู่ที่ 3 มาให้เทศบาลฯ รับผิดชอบจากงบประมาณ 
   2567 เป็นต้นไป มีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
   ๑. ระหว่างเดือน ก.ค.- ก.ย.66 ให้หมู่ที ่3 /ทต.เตรียมหาบุคคลเพื่อมาทำหน้าที่ต่อ 
   ๒. เทศบาลเตรียมตั้งงบประมาณค่าตอบแทนรองรับบุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่ต่อ พร้อมตั้ง 
       งบฯ ในการบริหารจัดการประปา หมู่ที่ 3 
   3. ให้คณะกรรมการบริหารน้ำประปาหมู่บ้านฯ จัดส่งข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับการ
       บริหารน้ำประปาฯ เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่าย ,รายชื่อผูใ้ช้น้ำพร้อมอัตราค่าน้ำและบริการ , 
       รายละเอียดจุดมิเตอร์น้ำตั้งอยู่ เป็นต้น ภายในเดือนสิงหาคม 2566 
   จึงขอเรียนให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาร่วมกันครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดญัตติ เรื่อง ขอความ 
(ประธานสภาฯ)  เห็นชอบ รับการบริหารน้ำประปา หมู่ที่  3 มาให้เทศบาลฯ รับผิดชอบจากปีงบประมาณ 
   ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่านใดมี
   ข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามไหมครับ (ถ้าไม่มี) ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนอง
   หลวงเพ่ือให้ความเห็นชอบ ขอให้ยกมือครับ ให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง นับ
   จำนวน ผู้เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง ด้วยครับ 
นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ   จำนวน  ๑๑ เสียง   
(เลขานุการสภาฯ) ไม่เห็นชอบ   -ไม่มี- 
   งดออกเสียง  จำนวน   ๑ คน/๑.ประธานสภาฯ 

 
   ลำดับต่อไปญัตติที ่๔.8 เรื่องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงในการใช้
   จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขถึง
   ฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552 มาตรา 67 ทวิ (หน่วยงาน กองการศึกษา) 
นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แจ้งรายละเอียดให้ที่ 
(ประธานสภาฯ) ประชุมสภาฯทราบ ขอเรียนเชิญครับ 

นายประมวล ศรีมา เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
(นายกเทศมนตรีฯ) ที่ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกคน
   ผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ขออนุญาตนำเรียนญัตติ  เรื่องขอ
   ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ตาม
   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 67 ทวิ  
   (หน่วยงาน กองการศึกษา) มีรายละเอียดดังนี้ 
    ตามที่เทศบาลตำบลหนองหลวง ได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   งบประมาณ พ.ศ.2566 และได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประ
   มาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่า ในคราวประชุมคณะ
   รัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ปรับเพิ่มค่าอาหาร กลาง 

/วันให้แก่นัก... 
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   วันให้แก่นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในอัตราตามขนาดโรงเรียน
   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ซึ่งกองการศึกษาได้ดำเนินการตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย
   ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 พบว่าแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
   ศึกษา หมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการ สนับสนุนอาหารกลางวัน
   สำหรับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) งบประมาณตั้งไว้ 
   2,826,600 .-บาท งบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอจ่าย จึงได้ขอโอนงบประมาณและเทศบาล
   ตำบลหนองหลวงได้ดำเนินการโอนงบประมาณดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 
   จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลาง
   วัน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 67 
   ทวิ ต่อไป 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดญัตติ เรื่อง ขอความ 
(ประธานสภาฯ)  เห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ตาม
   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 67 ทวิ  
   (หน่วยงาน กองการศึกษา) ให้ที่ประชุมสภาฯทราบ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง
   ท่านใดมี ข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามไหมครับ (ถ้าไม่มี) ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
   หนองหลวงเพ่ือให้ความเห็นชอบ ขอให้ยกมือครับ ให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
   นับจำนวน ผู้เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และ งดออกเสียง ด้วยครับ 
นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ   จำนวน ๑๑ เสียง 
(เลขานุการสภาฯ) ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี- 
 งดออกเสียง  จำนวน ๑ คน /๑.ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ เรียนสมาชิสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
(ประธานสภาฯ)  ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
   ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ ฝ่ายบริหาร
   เทศบาลตำบลหนองหลวงท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ
   หรือสอบถาม ถ้ามีก็ขอเชิญได้เลยนะครับ 

นายประมวล ศรีมา ทางฝ่ายบริหารไม่มีครับ 
(นายกเทศมนตรีฯ)  
นายนราวิชญ์ สายกัน ขอนำเรียนเรื่องลูกระนาดถนนหมู่ที่ ๗ ตามท่ีมีคนร้องเรียน ผมได้ไปสืบมาแล้วว่าที่ตรงนั้นไม่มี 
(สมาชิกสภาฯเขต ๑ ) เด็กและไม่มีอันตราย ซึ่งจากการที่เทศบาลฯได้สร้างลูกระนาดไว้จากสามลูก เหลือหนึ่งลูก มี

คนมาร้องเรียนว่าทำขึ้นทำไม มันทำให้กล่องใส่กับข้าวร่วงหล่น ถุงน้ำแข็งแตก เมียด่า ก็ขอนำ
เรียนให้ที่ประชุมทราบครับ และก็ขอมติว่าเห็นควรเอาลูกระนาดออกไหมครับ ขอบคุณครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เรื่องลูกระนาดผมไม่เห็นด้วยตั้งแต่ทีท่ำ ผมขอเสนอให้เอาออกครับ   
(เลขานุการสภาฯ) 
 
 

/นายเฉลิมชัย.... 
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นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านนราวิชญ์ สายกัน และท่านศราวุฒิฯ ที่ได้นำเรียนรายละเอียด เรื่องลูกระนาด 
(ประธานสภาฯ)  หมู่ที่ ๗ ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่านใดมี  ข้อสงสัย
   หรือมีข้อซักถามไหมครับ (ถ้าไม่มี) ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงเพ่ือให้
   ความเห็นชอบให้เอาลูกระนาดออกจากถนนหมู่ที่ ๗ ขอให้ยกมือครับ ให้เลขานุการสภา 
   เทศบาลตำบลหนองหลวง นับจำนวน ผู้เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง ด้วยครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ เห็นชอบ   จำนวน  ๑๑ เสียง   
(เลขานุการสภาฯ) ไม่เห็นชอบ   -ไม่มี- 
 งดออกเสียง  จำนวน   ๑ คน/๑.ประธานสภาฯ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ต่อไปเชิญท่านสมสีฯครับ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสมสี อัมวงศ ์ ขอใช้รถไถเทศบาลไปปรับเพื่อแก้ปัญหาถนนลูกรังเป็นร่อง รถไม่สามารถสัญจรได้ ถนนข้าง 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) บ้านกำนัน ขอบคุณครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ต่อไปเชิญท่านปรีชาฯ ครับ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายปรีชา จันทร์หอม เรียนท่านประธานฯถึงกองช่าง ที่ว่าให้ไปดูที่วางท่อข้างพระพุทธรูป วัดสวนธรรมฯ ไปดูแล้วน้ำ 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) มันจะสะดวกไหม ถ้าหากน้ำไหลไม่ทันเรามีท่อที่จะไปวางคู่กัน ก่อนที่จะถมดินนะครับ 

นายปพนธนัย ชาดวัฒนา เมื่อวานผมได้ไปดูกับทางท่านรองนายกฯแล้ว และได้ปรึกษากับรองนายกฯว่าทำไมวางท่อน้อย 
(ผู้อำนวยการกองช่าง) จัง แต่ทางคนที่วางท่อว่า แค่นี้ก็น่าจะพอ คนวางท่อพูดนะครับ ซึ่งผมมองว่าถ้าต่อไปมีปัญหรือ

ต้องการอะไรก็ขอให้เขาเข้ามาเขียนคำร้องหรือบันทึกเข้ามาให้ทางผู้บริหารเลยนะครับ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ต่อไปเชิญท่านรองไพบูลย์ฯครับ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว เรื่องท่ีผมจะพูดก็เก่ียวกับเทศบัญญัติต่อไปว่า อยากจะติกองช่างนะครับว่าถนน หมู่ที่ ๑๐  
(รองประธานสภาฯ ) คอนกรีตเหลือเป็นร้อยตารางเมตร เงินไม่ใช่น้อยๆ อันนี้อยากตำหนินะครับ ที่เหลือจากการ

วางท่อขยายผิว มันเจตนาอะไรเพราะว่ากว้างคูณยาวคูณลึก มันคำนวนออกอยู่แล้วว่าจะใช้
ปริมาณปูนเท่าไหร่ อันนี้มันเหลือตั้งร้อยตารางเมตรมันไม่ใช่นะครับ โคกน้ำเกลี้ยงก็ ๗๐ กว่า
เมตร มันไม่น่าจะผิดขนาดนั้น เราทำงานได้ออกไปวัดหน้างานจริงหรือเปล่าครับ และเทศ
บัญญัติปีหน้าอย่าให้มีอย่างนี้อีกอยากฝากไว้ด้วยนะครับ และอยากฝากซอยก่อนเข้าบ้านหนอง
ผือก่อนร้านซ่อม ยังเห็นเป็นทางแดงอยู่ ซอยเล็กๆงบประมาณคงไม่เยอะ ขอฝากไว้ด้วย
ขอขอบคุณครับ 

นายปรีชา จันทร์หอม เรียนท่านประธานฯถึงช่างไฟ ว่าเถาวัลย์ตามเสาไฟก็ขอให้เอาออกด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑)  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ต่อไปเชิญท่านโชคเกษมฯครับ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายโชคเกษม หอมพันนา ขอฝากเรื่องน้ำขังหลังคอนกรีตหน้าตลาด อยากให้ทางเราไปดูหน่อยว่ามันมีบ่อน้ำไหลลงรอด 
(สมาชิกสภาฯเขต ๒ ) พ้ืนอยู่ให้ไปแก้ไขตรงนั้นก่อน เผื่อเรามีโอกาสเทคอนกรีต เรื่องท่ีสองน้ำขังบริเวณสนามฟุตซอล 
 

 /เราจะแก้ไข.... 
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 เราจะแก้ไขยังไง สัญจรไม่ได้เลยต้องหลีกเลี่ยง รถสวนทางกันหลีกทางกันลำบาก อันตรายอยู่

นะครับ ต่อไปหมู่ที่ ๑๒ เป็นหลุมข้างที่เขาว่างท่อทำยังไงแก้ไขเร็วหรือช้า อันนี้ผมก็อยากให้
แก้ไขเร็วๆหน่อยนะครับ มันเดือนร้อน และมันก็เดือดร้อนกับป้ายด้วยนะครับ มันมีชื่อผมตรง
นั้นนะครับ ผมเลยเดือนร้อน ช่วยเร็วๆหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ต่อไปเชิญท่านเลขาสภาฯครับ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายศราวุฒิ ศรีคำ ผมอยากปรึกษาหารือเรื่องร้านขายเนื้อหน้าศูนย์พัฒนาตำบลฯ ตอนนี้สกปรกมาก ซึ่งถนนเส้น 
(เลขานุการสภาฯ) นี้ผมใช้ประจำ ตอนนี้มีน้ำสกปรก ซึ่งถ้าฝนไม่เจือจางจะเน่าเหม็นมาก มันจะมีตรงหูช้างมันจะ

เป็นร่องน้ำ มองเห็นเลยว่ามาจากตรงนั้น ซึ่งน้ำมาจากซากเนื้อซากสัตว์กลิ่นจะแรงมากครับ 
อยากให้ทางผู้ที่รับผิดชอบเข้าไปดูหน่อยครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม ท่าน 
(ประธานสภาฯ)  ใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือมีเรื่องที่จะสอบถามเรื่องอ่ืนๆ อีกไหมครับ (ถ้าไม่มี) การประชุมสภาฯ
   สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันนี้ก็ได้ประชุมครบตามระเบียบ
   วาระการประชุมแล้ว กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง และ 
   ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุมสภาฯ ครับ 

ปิดประชุม  เวลา  ๑๔.๕๐ น.  

 

(ลงชื่อ)                       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                 (  นายศราวุฒิ  ศรีคำ  ) 

                                                          เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 

     (ลงชื่อ)                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                  ( นายสุพัฒน์  สองสี ) 

                                                         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ 

(ลงชื่อ)                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                ( นายนราวิชญ์ สายกัน ) 

                                                         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 

(ลงชื่อ)                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                ( นายชัยวิชิต  บุญเกื้อ ) 

                                                          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 
 

(ลงชื่อ)                ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             ( นายเฉลิมชัย  ประทุมพงษ์ ) 

                                                           ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
 


